

Số: 405/KH - CSĐTNTMT

Sơn La, ngày 24 tháng 6 năm 2022

## **KẾ HOẠCH**

### **Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong phong trào thi đua, yêu nước giai đoạn 2022-2025**

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong phong trào thi đua, yêu nước trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2022-2025.

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong phong trào thi đua, yêu nước giai đoạn 2022-2025 với nội dung cụ thể như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; qua đó nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến.

Chủ động và kịp thời phát hiện, xây dựng, lựa chọn được những điển hình tiêu biểu, tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, sáng kiến trên các lĩnh vực nhằm phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phương pháp, cách làm hay tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực của các phong trào thi đua; kịp thời tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, nêu gương các điển hình tiên tiến để kích thích thi đua lao động sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước.

##### **2. Yêu cầu**

Việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới phải được tiến hành thường xuyên, bảo đảm sinh động, hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện đồng bộ với sự tham gia tích cực của đội ngũ viên chức và người lao động thuộc Cơ sở. Những điển hình tiên tiến phải thực sự tiêu biểu, xuất sắc, và có sức lan tỏa và là những tấm gương sáng có sức lan tỏa, tác động tích cực trong đơn vị.

Tạo nên phong trào thi đua học tập, làm theo gương người tốt, việc tốt trong Cơ sở. Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng gương điển hình tiên tiến rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

## **II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

### **1. Nội dung tuyên truyền**

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Tập trung tuyên truyền những kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay, sáng tạo, mô hình mới tác động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, nhiệm vụ chuyên môn; giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong lĩnh vực quản lý.

Tuyên truyền về những mô hình, gương điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, là nhân tố tích cực trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; có tinh thần tương thân, tương ái, tích cực tham gia các hoạt động của Cơ sở.

### **2. Hình thức tuyên truyền**

Tuyên truyền thường xuyên, liên tục trong các phong trào thi đua; các mô hình, điển hình tiên tiến trên cổng thông tin điện tử của Cơ sở; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các cuộc họp giao ban buổi sáng của các phòng chuyên môn, các hội nghị quán triệt định kỳ.

Các phòng chuyên môn tổ chức trao đổi, học tập, giao lưu các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong Cơ sở. Đồng thời, bố trí tạo điều kiện cho các điển hình tiên tiến báo cáo kinh nghiệm, phương pháp và cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua.

Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ trong Cơ sở nhằm tạo không khí phấn khởi, cổ vũ các phong trào thi đua, điển hình tiên tiến.

Phòng chuyên môn lựa chọn những mô hình có hiệu quả, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc để giới thiệu các mô hình mới, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nhằm biểu dương, tôn vinh, nhân rộng trong Cơ sở.

### **3. Công tác phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến**

#### **a) Tiêu chí chung**

Gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, học tập, công tác; có sáng kiến cải tiến kỹ

thuật và phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội; có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

#### **b) Lĩnh vực xây dựng mô hình, gương điển hình**

Trên cơ sở các phong trào thi đua mà Cơ sở phát động xây dựng mô hình, gương điển hình ở một số lĩnh vực như:

Xây dựng mô hình điển hình trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Xây dựng mô hình điển hình "Dân vận khéo";

Xây dựng mô hình tổ chức hội, đoàn thể tiêu biểu về mọi mặt;

Xây dựng gương điển hình tiên tiến đạt danh hiệu thi đua do cấp có thẩm quyền phát động;

Xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ của Cơ sở.

#### **4. Thời gian đăng ký xây dựng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới**

Các phòng chuyên môn, cơ sở vệ tinh đăng ký xây dựng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới gửi về Hội đồng thi đua, khen thưởng Cơ sở trước ngày 15/8 hằng năm.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Các phòng chuyên môn chủ động xây dựng các mô hình cho phù hợp; phát hiện, bồi dưỡng gương điển hình tiên tiến; làm tốt công tác tuyên truyền giới thiệu học tập các mô hình, điển hình để nhân rộng.

2. Giao Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, phối hợp với các đơn vị có thẩm quyền cung cấp thông tin để giới thiệu, nhân rộng các mô hình, gương điển hình xuất sắc tiêu biểu.

Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến trong Cơ sở gửi cơ quan có thẩm quyền.

3. Phòng Giáo dục Dạy nghề - Tư vấn hoà nhập cộng đồng xây dựng nội dung về các mô hình, gương điển hình tiên tiến tuyên truyền để biên soạn, thu âm tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, đồng thời gửi về Văn phòng để đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cơ sở.

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong phong trào thi đua, yêu nước giai đoạn 2022-2025. Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh đề nghị các phòng chuyên môn và toàn thể viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Sở Lao động - TBXH (B/c);
- Lãnh đạo Cơ sở;
- Các phòng chuyên môn;
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- Trang thông tin điện tử;
- Lưu: VT, Toan (01b).

